



ภาพจำลองหลังดำเนินการ



ชาวศรีบุญเรืองเฮ! ทางหลวงทุ่มงบประมาณ ขยายถนนหวังแก้ไขปัญหาจราจร-อุบัติเหตุ



จากฐานข้อมูลของ สปท.อ.ศรีบุญเรือง โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณภายในเขต ต.เมืองใหม่ และ ต.ศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้รถใช้ถนนทางหลวง 228 ใน 3 ปีซ้อนหลัง(ปี 2560-2562) พบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสำหรับพื้นที่เฉพาะต.เมืองใหม่ ปี 60/222 ครั้ง ปี 61/300 ครั้ง ปี 62 /165 ครั้ง ต.ศรีบุญเรือง ปี 60/167 ครั้ง ปี 61/183 ครั้ง ปี 62/143 ครั้ง ในส่วนของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 3 ปี ย้อนหลังบริเวณทางหลวง 228 รวม 10 ราย

สำหรับทางหลวง 228 ทั้ง 2 ข้างทางผิวการจราจร (ฟุตปาธ) คับแค้น รถบรรทุกไม่สามารถวิ่งสวน

จ.หนองบัวลำภู มีเส้นทางเชื่อมโยงกับแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และยังมีโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงไปยัง จ.อุดรธานี หนองคาย จึงส่งผลให้ปริมาณจราจรในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง อ.ศรีบุญเรือง เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในแนวเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายเศรษฐกิจดังกล่าว โดยมีทางหลวงหมายเลข 228 เป็นเส้นทางสายหลักเพียงเส้นเดียว ประกอบกับพื้นที่ในอ.ศรีบุญเรือง เป็นย่านชุมชนหนาแน่น เขตทางแคบและมีการจราจรแออัด รถบรรทุกหนักผ่าน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นการพิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุดังกล่าว ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง แต่นั่นก็ต้องรอไปอีกนาน

ทางกันได้และที่สำคัญแนวถนนดังกล่าวเป็นย่านการค้าของอ.ศรีบุญเรือง พ่อค้าแม่ค้าโอคควรรวเพราะรถทุกชนิดไม่สามารถหยุดจอดลงไปซื้อสินค้าได้ตลอดเส้นทาง จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กำหนดให้มีการจราจรเป็นวันเว้นวันคู่ เพื่อให้เกิดการคล่องตัวด้านเศรษฐกิจ

ล่าสุดกรมทางหลวงได้ให้ความเห็นชอบโครงการขยายทางจราจร (อ.ศรีบุญเรือง) ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนห้วยสายหมิง-ศรีบุญเรือง (ถนนสองเลนร่วมมิตร) ระหว่าง กม.54-55.705 ระยะทาง 1.705 กม. ด้วยการดำเนินการปรับปรุงแนวทางเดิม โดยขยายผิวทางจากเดิมกว้าง 10.00 ม. เป็น 14.00 ม. ด้วยการออกแบบให้มีรางน้ำแบบดินรถสามารถวิ่งผ่านได้ ล่าสุด นายสะอาด ประจักษ์พล ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู และทีมเดินทางเข้ามาดูพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างการขยายผิวจราจร (ฟุตปาธ)

ถนนสอนร่วมมิตร บริเวณตลาดสันติสุขอำเภอศรีบุญเรือง โดยในส่วนนี้ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดจำนวน 15 ล้านบาทปีงบประมาณ 2563 นายจำลอง กิมชัยวงศ์ เจ้าของธุรกิจร้านศรีบุญเรืองอะไหล่ อยู่ในเส้นทางหลวง 228 (ถนนสอนร่วมมิตร) กล่าวว่า หลังทราบข่าวทางหลวงจะขยายถนน ชาวอำเภอศรีบุญเรืองรู้สึกดีใจ เพราะว่สมัยก่อนรถมันน้อยการสัญจรไปมาก็สะดวก ปัจจุบัน อ.ศรีบุญเรือง เป็นอำเภอเอกของจังหวัด ถ้าสังเกตช่วงเช้าและช่วงเย็น สองข้างทางจะมีรถวิ่งสวนกันไปมามากขึ้นการไปมาลำบาก และอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดีใจมากที่จะมีการขยายฟุตปาธจะทำให้ถนนกว้างขวางขึ้น ทำให้การค้าขายก็ดีขึ้น ต่อไปจะไม่มีความคับคั่ง ซึ่งขอสนับสนุน

ด้าน นายสมยศ อุประ ส.อบจ.เขตศรีบุญเรือง ประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวศรีบุญเรือง ว่าการจราจรภายในเขต อ.ศรีบุญเรือง ประมาณ 1 กม. ที่ผ่านมามีปัญหาการจราจรยังไม่คับคั่ง แต่เมื่อ 2-3 ปีนี้การจราจรคับคั่งรถที่วิ่งผ่านไปมาทั้งในและต่างจังหวัดเริ่มมากขึ้น เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากการจราจรคับคั่งการขับรถเบียดเสียดกันทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวก.

สุภัทรภรณ์ แก้วสิงห์